



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
ในคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพมหาราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาช่างยนต์ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้

- ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
  - ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
- ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางรอบดังนี้

สมรรถนะ	วัน เวลา และสถานที่
<u>การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑</u> ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้สำหรับสาขาวิชา ๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป ๒) สมรรถนะวิชาชีพตามสาขาวิชา ๓) สมรรถนะวิชาชีพครู	สอบข้อเขียน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัตน์ อาคารอำนวยการ (อาคาร ๑) วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
<u>การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๑</u> ๑) มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน ๒) การคิดวิเคราะห์ ๓) ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ๔) การสื่อสารโดยการพูด ๕) แฟ้มประวัติผลงาน	สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุวรรณโสรัตน์ อาคารอำนวยการ (อาคาร ๑) วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
<u>การวัดผลและประเมินผลผู้เรียน</u> <u>การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๒</u> ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ๖) การจัดทำแผนการสอน ๗) การจัดทำสื่อการสอน ๘) วิธีการสอน ๙) การจัดการชั้นเรียน	สอบปฏิบัติการสอน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

/ค) ระเบียบ...

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติกรรมเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

ง) วิทยาลัยการอาชีพมหาราช จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช หรือประกาศทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพมหาราช [www.mice.ac.th](http://www.mice.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕



(นายณัฐพงศ์ แก้ววงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาราช